



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๐๒๑

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๓๖/ว ๒๐๒๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดทำข้อมูลเรื่องร้องเรียนฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชนและเพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนบัณฑิตจบใหม่เข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ จำนวนหลายหน่วยงาน ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรรับบัณฑิตจบใหม่ไปทำงานที่ศูนย์ดำรงธรรมส่วนกลาง (มท.) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รวม ๑,๒๐๗ อัตรา เพื่อไปจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ของศูนย์ดำรงธรรม ให้เป็นระบบดิจิทัล

บัดนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แจ้งว่าได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานพัฒนาระบบราชการดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดสรรบัณฑิตจบใหม่ให้กระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ดำรงธรรม) แล้ว จำนวน ๑,๒๐๗ อัตรา จำแนกเป็นบัณฑิตจบใหม่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดำรงธรรมส่วนกลาง (มท.) จำนวน ๒ อัตรา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๑๕๑ อัตราและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน ๑,๐๕๔ อัตรา ระยะเวลาการจ้าง จำนวน ๑๑ เดือน (สิ้นสุด ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยกำหนดส่งบัณฑิตจบใหม่ลงปฏิบัติงานที่ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงขอให้จังหวัดศึกษา ทำความเข้าใจรายละเอียดการปฏิบัติงาน (Work Manual) และข้อมูลจำนวนการจัดสรรฯ โดยสามารถสแกนข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ ตาม QR code ที่แนบท้ายมานี้ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกรมการปกครองทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว จึงขอให้จังหวัดแจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยาวุธ จันทร)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักตรวจราชการและเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
โทร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ มท ๕๐๔๕๒



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒